

Số: 998/BC-HĐND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp năm 2018**

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2017; trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát tại các ngành, địa phương trong tỉnh; sau khi nghiên cứu Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2017**

##### **1. Những kết quả đạt được**

Ban Văn hóa- Xã hội cơ bản tán thành với những nhận định, đánh giá và kết quả về lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được trong năm 2017, nhất là việc tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, đồng thời xin nhấn mạnh một số kết quả chủ yếu sau:

*1.1. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin - Truyền thông:* Các hoạt động văn hoá - thông tin có nhiều chuyển biến tiên bộ, tập trung thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học xác định năm 1029 là năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Ngành du lịch được quan tâm đầu tư phát triển, nhiều tuyến du lịch được kết nối; nguồn kinh phí dành cho việc trùng tu tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh được tăng cường.

*1.2. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:* Ngành giáo dục và đào tạo kịp thời tham mưu cho tỉnh giải quyết tình trạng giáo viên dôi dư, hợp đồng lao động đảm bảo theo quy định; tập trung bồi dưỡng tuyển chọn học sinh tham gia đội tuyển quốc gia, có 03 học sinh đạt điểm tối đa các môn xét tuyển vào đại học, số học sinh giỏi quốc gia khối THPT xếp thứ 4 toàn quốc và có 02 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng, đặc biệt là khối THPT. Cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục được quan tâm đầu tư. Chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh vùng khó khăn của tỉnh được thực hiện kịp thời.

*1.3. Lĩnh vực Y tế:* Ngành y tế đã tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế chính sách thu hút đội ngũ bác sỹ chính quy về công tác tại các trạm y tế xã, cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và các bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh; Công tác xã hội hóa y tế phát triển, thu hút được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư các thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác y tế dự phòng và kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, kiểm soát được dịch sốt xuất huyết.

*1.4. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội:* Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các chương trình giảm nghèo được quan tâm; năm 2017 giải quyết việc làm cho 65.500 lao động, trong đó xuất khẩu 10.000 lao động; tuyển mới đào tạo nghề cho 73.000 người, tăng 5,2% so với cùng kỳ; giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 15.377 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,54% so với đầu năm, xuống còn 8,43%. Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời.

## **2. Những hạn chế, yếu kém**

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản tán thành với đánh giá về những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

- *Về lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:* Tình trạng thu các khoản trong năm học trái quy định vẫn xảy ra tại nhiều trường học (đặc biệt là bậc Mầm non và Tiểu học) gây bức xúc trong nhân dân. Các hoạt động dạy học kỹ năng sống, dạy ngoại ngữ trong một số trường học chưa chấp hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tình trạng thừa thiếu giáo viên trong các trường học chưa được giải quyết dứt điểm.

Chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội, nhiều nơi cơ sở vật chất và trang thiết bị được quan tâm đầu tư hiện đại nhưng không sử dụng gây lãng phí. Số sinh viên tốt nghiệp không có việc làm trong tỉnh ngày càng nhiều.

- *Về lĩnh vực Y tế:* Các bệnh tuyến tính vẫn trong tình trạng quá tải, 95% bệnh viện tuyến huyện vượt trên 200% chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh, tần suất khám chữa bệnh tăng cao bất thường. Vẫn còn biểu hiện vi phạm y đức trong khám chữa bệnh của một số y bác sỹ. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đang xảy ra ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, bội chi quỹ bảo hiểm y tế ngày càng tăng.

Các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

- *Về lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội:* việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động của nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động chưa nghiêm; đình công tại các doanh nghiệp nhất là tại các doanh nghiệp FDI tăng cao. Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa bám sát nhu cầu thực tế. Số doanh nghiệp nợ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động tiếp tục gia tăng.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất như báo cáo của UBND tỉnh.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2018**

Ban Văn hoá - xã hội cơ bản thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 của UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo, đề nghị cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

*1. Về Văn hóa, Thể thao và Du lịch:* Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các làng, bản, khu phố, cơ quan văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn

mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Phát triển các phong trào thể thao quần chúng, tiếp tục duy trì và phát triển thể thao thành tích cao.

2. *Về Giáo dục và Đào tạo:* Tiếp tục chấn chỉnh đảm bảo nề nếp kỷ cương, tạo môi trường tốt trong giáo dục – đào tạo, chấm dứt thu các khoản trái quy định trong năm học của các trường học, đặc biệt đối với các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu giáo viên, nghiên cứu tuyển dụng giáo viên các môn ngoại ngữ, nhạc, họa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

3. *Về Y tế:* Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và quan tâm đúng mức chất lượng nguồn nhân lực phục vụ có hiệu quả cho hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân. Khắc phục tình trạng lạm dụng quỹ BHYT; xử lý kịp thời những vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế cố tình lạm dụng trực lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT, khẩn trương thực hiện các biện pháp chống quá tải bệnh viện một cách đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Ung bướu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và chủ động phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

4. *Về Lao động - Thương binh và xã hội:* Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; quan tâm chất lượng đào tạo của các trường nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động nhất là lao động nông thôn; quản lý chặt chẽ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội đặc biệt là chính sách đối với người có công.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và người sử dụng lao động; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.

*Ban Văn hóa - Xã hội kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.*

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT, VHXH.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Anh Tuấn**